

Chuẩn Bị Cho Bài 15

TẠI GIA ĐÌNH

Chọn Những Việc Làm Tại Nhà

CHÚA THÁNH THẦN LÀ Đấng PHỤ TRỢ CHÚNG TA

Trong bài này, các em sẽ hiểu Chúa Thánh Thần giúp chúng ta theo Chúa Giê-su. Chúa Thánh Thần giúp chúng ta tập những thói quen tốt để chúng ta trở nên giống Chúa Giê-su hơn. Các em sẽ học biết Chúa Thánh Thần giúp các Kitô hữu biểu lộ tình yêu đối với người khác như thế nào.



Những Hạt Giống Nhân Đức

Gọi gia đình là vườn ươm nhân đức vì chính tại gia đình con cái học được những tài năng và những tập quán tốt cần cho đời sống Kitô giáo. Trong tuần này, mua một bao thư đựng các thứ hạt giống và bên ngoài viết tên những thói quen tốt mà phụ huynh muốn cho cái tập. Gieo những hạt giống đó và chờ nó mọc lên.

Đọc Cho Mọi Người Nghe

Cùng với con cái, đi tìm những gương sáng của những người đã biểu lộ tình yêu với người khác. Chỉ cho con cái thấy và trao đổi những truyện trên báo chí địa phương hay trên đài truyền hình đề cập tới những việc tốt đã thực hiện trong cộng đồng.

Nhận thư

Mọi người trong gia đình viết những lời ca ngợi lẫn nhau khi thấy những tập quán tốt được thể hiện trong việc phục vụ người khác.





Những Việc Có Thể Làm...

Ngày Chúa Nhật

Trong phần Lời Nguyện Giáo Dân, cầu xin Chúa Thánh Thần giúp chúng ta phát triển những tập quán tốt để biết yêu người khác hơn.

Trong Tuần

Cố gắng nhận ra những thói quen tốt nơi người khác.

Thăm gia trang của chúng ta



www.blestarewe.com



Những Điều Nên Biết...

Gia Sản Của Chúng Ta Trong Thần Học

Thánh Tô-ma A-qui-nô, sống vào thế kỷ thứ mười ba, đã nổi tiếng là một trong những nhà tư tưởng lớn của lịch sử. Ngài đã có ảnh hưởng sâu xa đối với nền thần học của Giáo Hội tây phương. A-qui-nô đã khai triển một nền thần học về Chúa Thánh Thần dựa trên những hiểu biết về những ân huệ trong I-sai-a 11:2-3 và những hoa trái trong Thư Ga-lat 5:22-23. Ngài đã dạy chúng ta không những phải sử dụng sức mạnh của Thần Khí và những ân huệ trong đời sống, nhưng còn phải thực sự cảm thấy hứng thú gần gũi Chúa Thánh Thần, giống như gần gũi một người bạn thân.

A-qui-nô tin rằng ơn bình an và niềm vui của Thần Khí làm cho chúng ta vui sướng và những hoa trái này sẽ biến đổi tâm hồn chúng ta, làm cho sự sợ sệt và lo lắng trở nên niềm hoan lạc và ước muốn cho đi.



Những Tư Tưởng Nên Suy Nghĩ...

Những Hoa quả của Thần Khí

Hoa quả của Thần Khí là: bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ. Không có luật nào chống lại những điều như thế.

Gl 5:22-23



Đối với Ki-tô hữu, Chúa Giê-su là gương mẫu sống và Chúa Thánh Thần là nguồn sức mạnh. Đức Ki-tô ban cho ta Chúa Thánh Thần để giúp đỡ và hướng dẫn ta.

Trong thư Thánh Phaolô gửi các tín hữu tiên khởi tại Ga-lát, Ngài đề cập đến những hoa quả của Chúa Thánh Thần. Ngài nói chúng ta sẽ có những hoa quả này, hoặc những đức tính này nếu chúng ta theo Thần Khí. Khi chúng ta xử sự theo những hoa quả đó, chúng ta biểu lộ những thói quen tốt và thể hiện tình yêu đối với người khác. Khi sử dụng những thói quen tốt đó, chúng ta sống giống Chúa Giê-su và tuân giữ luật của Chúa là yêu người như chính mình.